

**BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU**

**TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
60 NĂM TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU
(07/02/1963 - 07/02/2023)**

Lai Châu - 12/2022

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu, trước đây là Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT) tỉnh Lai Châu, được thành lập ngày 07 tháng 02 năm 1963. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh Lai Châu tin tưởng, yêu mến.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh (07/02/1963 - 07/02/2023). Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biên soạn "Tài liệu tuyên truyền 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh Lai Châu". Đây là tài liệu chính thức để tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống của BĐBP tỉnh và kết quả xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn Biên phòng, Tiểu đoàn HL-CĐ trên cơ sở tài liệu tuyên truyền của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức biên soạn, bổ sung tình hình kết quả thực hiện công tác Biên phòng của đơn vị mình thành đề cương tuyên truyền cho các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới.

Trong quá trình biên soạn, phát hành không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí và bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU

Phần thứ nhất
**60 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH
 CỦA LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ
 BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU**

Việt Nam có đường biên giới đất liền dài khoảng 4.924,025 km⁽¹⁾, tiếp giáp với 3 nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; có bờ biển dài hơn 3.260 km, với vùng biển rộng hơn một triệu km², tiếp giáp với hải phận quốc tế và vùng biển các nước: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippin, Indonesia và Brunei; có hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ (trong đó có gần 2.800 đảo ven bờ) và 2 quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều đảo nổi, đảo chìm và hàng nghìn bãi đá ngầm.

Biên giới quốc gia là bộ phận thiêng liêng, bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi biên cương là “phên dậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Vì vậy, ông cha ta đã khéo léo thực hiện chính sách “nhu viễn” mềm dẻo nhằm tranh thủ các tù trưởng, tộc trưởng ở biên cương để đoàn kết các dân tộc chống ngoại xâm; kết hợp với đề ra chính sách “biên viễn” (coi nơi địa đầu biên cương xa xôi là huyết mạch cốt tử của triều đình) để xây dựng thành lũy, tích trữ lương thảo, vũ khí, lấy dân binh lập phên dậu, trấn đồn trú canh giữ... thời nào cũng có tướng tài và binh lính tinh nhuệ làm nòng cốt ra trấn giữ biên thù, nên đã bảo vệ toàn vẹn non sông bờ cõi, xác lập vững chắc cương vực của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đó là gia tài thiêng liêng, vô cùng quý giá mà ông cha ta truyền lại cho con cháu muôn đời.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là thành phần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1959. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp định Giơnevơ được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mỹ là nước trực tiếp giúp Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và là

¹ Số liệu năm 2018 của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng.

thành viên của Hội nghị Gionevơ nhưng lại trắng trợn tuyên bố: “*Mỹ không bị nội dung Hiệp định này ràng buộc*”; từ đó, Mỹ ráo riết hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương để thống trị miền Nam nước ta bằng chủ nghĩa thực dân mới; sử dụng bọng tay sai phản động trong nước nổi phi, xung vua, gây bạo loạn ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, cưỡng ép đồng bào công giáo ở phía Bắc di cư vào Nam; cài cắm gián điệp, biệt kích ra miền Bắc; thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á và trên thế giới, uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ: “*Mỹ không những là kẻ thù của Nhân dân thế giới, mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính, kẻ thù trực tiếp của Nhân dân Việt - Miên - Lào*”; đồng thời chủ trương tập trung chống Mỹ cứu nước. Do đó, ngay sau thắng lợi của chiến dịch Biên giới 1950, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định thành lập 3 lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đất liền, bờ biển, giới tuyến và các mục tiêu quan trọng ở nội địa:

- Công an Biên phòng thuộc Bộ Công an, thành lập theo Sắc lệnh số 141/SL ngày 16/02/1953 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, bố trí thành các đồn Biên phòng dọc biên giới, trực thuộc Ty Công an các tỉnh có biên giới.

- Cảnh sát Vũ trang thuộc Bộ Công an được thành lập theo Nghị định số 982/TTg ngày 28/7/1956 của Chính phủ, làm nhiệm vụ bảo vệ các trại giam, tham gia tiêu phi, trừ gian.

- Cùng với hai lực lượng trên còn có các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ bảo vệ (gọi là Bộ đội Bảo vệ), gồm: Trung đoàn Tây Bắc bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào, Đại đoàn 350 (Sư đoàn 350) làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan Trung ương, bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, quân sự quan trọng ở miền Bắc và Tiểu đoàn 25 (sau này là Tiểu đoàn 41) làm nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, cần có một lực lượng vũ trang thống nhất, chuyên trách, vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hiểu biết sâu về pháp luật, có năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, giới tuyến, nội địa bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu và khả năng chiến đấu vũ trang giỏi. Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng”, sau này là lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT). Đây là nghị quyết đặc biệt, đầu tiên của Đảng về công tác biên phòng, nội địa và giới tuyến, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới, giới tuyến và các mục tiêu nội địa. Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng có nhiệm vụ: “*Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước*”

xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng, chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng". Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 03 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng CANDVT, nêu rõ: "Thống nhất các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an".

I. 60 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU

A. SỰ RA ĐỜI CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU

Sự kiện thành lập lực lượng CANDVT đã tạo một bước tiến mới trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng bảo vệ biên giới, bảo vệ nội địa, tăng cường sức mạnh của lực lượng Công an Nhân dân, không ngừng đoàn kết phối hợp cùng với quân đội trở thành "Hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính" như Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ.

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị, ngày 23/4/1959, CANDVT khu tự trị Thái - Mèo được thành lập, cơ quan chỉ huy đóng tại Thuận Châu (Sơn La). Biên chế gồm có 4 tiểu khu và 02 đồn Biên phòng, bao gồm: Tiểu khu 53 đóng tại Mộc Châu (Sơn La), Tiểu khu 55 đóng tại Sông Mã (Sơn La), Tiểu khu 57 đóng tại Thị trấn Lai Châu (Lai Châu), Tiểu khu 59 đóng tại Điện Biên (Châu Điện Biên); Đồn Ka Lăng đóng tại xã Ka Lăng (Châu Mường Tè); Đồn Đào San đóng tại xã Đào San (Châu Phong Thổ).

Các đơn vị CANDVT bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Lai Châu gồm có Tiểu khu 57, Tiểu khu 59 và 2 Đồn (Đào San và Ka Lăng). Nhiệm vụ được phân công như sau:

- Tiểu khu 57, 59 bảo vệ biên giới Việt - Lào thuộc các Châu Mường Tè, Mường Lay, Điện Biên.

- Đồn Đào San, Ka Lăng bảo vệ biên giới Việt - Trung thuộc các Châu Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Tiểu khu 57 có các đồn: Đồn 1 (Đào San), Đồn 3 (Ka Lăng), Đồn 5 (A Pa Chải), Đồn 7 (Mường Nhé), tiểu khu đóng ở Chà Cang; (sau đó, thành lập thêm Đồn Leng Su Sìn, Đồn Nà Khoa). Các đồn còn lập các trạm kiểm soát hành chính ở vùng biên giới. Đồn Leng Su Sìn có trạm Kiểm soát Tả Long San, Đồn Mường Nhé có trạm Kiểm soát Nậm Là, Đồn Nà Khoa có trạm Kiểm soát Nà Khoa.

Tiểu khu bộ và đại đội cơ động đóng ở Chà Cang (Mường Lay) phụ trách 8 xã; Sính Phình, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở.

Tiểu khu bộ gồm có 4 bộ phận: Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Hậu cần.

Tiểu khu 59 gồm có các đồn: Mường Mươn, Pa Thom, Tây Trang, Mường Lói. Tại các đồn đều có các trạm kiểm soát như: Đồn Mường Mươn có Trạm Kiểm soát Pu Múa, Đồn Pa Thom có trạm Kiểm soát Pa Thom, Đồn Tây Trang có trạm Kiểm soát Tây Trang, Đồn Mường Lói có trạm Kiểm soát Hồi Puốc.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Tiểu khu 57, 59 và 2 Đồn Ka Lăng, Đào San còn có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Châu ủy và Ủy ban hành chính các Châu Mường Tè, Mường Lay, Điện Biên, Tuần Giáo, Sìn Hồ, Phong Thổ, ở mỗi Châu có một tiểu đội CANDVT chuyên trách công tác bảo vệ.

Tổ chức bộ máy được chấn chỉnh, củng cố, các đơn vị nhanh chóng triển khai các mặt công tác, kịp thời đập tan mọi âm mưu phá hoại, hoạt động lật đổ của bọn phản cách mạng, cùng với Nhân dân các dân tộc làm tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh ở biên giới và nội địa.

Là một tỉnh biên giới ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Theo Chỉ thị số 27 của Công an vũ trang khu Tây Bắc, ngày 07/02/1963 Công an vũ trang Lai Châu được thành lập. Cơ quan chỉ huy đóng tại thị trấn Lai Châu và gồm có các đơn vị sau:

- Cơ quan tỉnh bộ có 4 ban chuyên môn: Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Hậu cần
- Đại đội bảo vệ tỉnh.
- Đại đội cơ động Mường Chà (Mường Lay).
- Đại đội cơ động Điện Biên.
- Đồn Pa Nặm Cúm.
- Đồn Đào San.
- Đồn Mường Lói.
- Đồn Tây Trang.
- Đồn Mường Mươn.
- Đồn Ma Thi Hồ.
- Đồn Nà Khoa.
- Đồn Mường Nhé.
- Đồn Leng Su Sìn.
- Đội Công trình tỉnh.
- Tiểu đội bảo vệ huyện Mường Tè.
- Tiểu đội bảo vệ huyện Sìn Hồ.
- Tiểu đội bảo vệ huyện Phong Thổ.
- Tiểu đội bảo vệ huyện Tủa Chùa.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh Lai Châu đã tiến hành việc ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Những mục tiêu được tỉnh giao cho lực lượng CANDVT bảo vệ là: Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh, 4 huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tủa Chùa và trại giam của tỉnh. Ngoài ra còn thường xuyên làm nhiệm vụ đột xuất là bảo vệ các phái đoàn quốc tế, phái đoàn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lên thăm Lai Châu, các phái đoàn của các đồng chí lãnh đạo lực lượng Lào yêu nước qua biên giới của tỉnh ta. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, CANDVT tỉnh Lai Châu còn phải tiến hành bảo vệ và chú trọng đặc biệt vào các địa bàn trong yếu sau:

- Các cơ quan đầu não của tỉnh, của huyện, các vị trí quân sự, kho tàng quan trọng và các mục tiêu trọng yếu.

- Các thị trấn Lai Châu, Điện Biên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tuần Giáo, các công - nông trường.

- Các xã dọc biên giới, các khu vực vùng cao hẻo lánh, những nơi tiếp giáp các huyện, giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Sơn La, Lào Cai, Nghĩa Lộ.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CANDVT của tỉnh, ngày 17/6/1963, Tỉnh ủy Lai Châu đã ra Nghị quyết số 39 về "Thành lập Đảng bộ CANDVT tỉnh" có nhiệm vụ lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thống nhất trong toàn đơn vị; chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời. Đảng ủy CANDVT tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lai Châu.

B. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU

Trải qua các giai đoạn cách mạng, CANDVT tỉnh Lai Châu đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống của dân tộc, của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã nêu cao ý chí quyết tâm, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần đoàn kết đã góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CANDVT (từ năm 1979 là Bộ đội Biên phòng), sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đùm bọc thương yêu của đồng bào các dân tộc. CANDVT tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn cách mạng:

1. Xây dựng phòng tuyến Nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các mục tiêu nội địa. Tham gia chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hoạt động gián điệp biệt kích, thám báo của đế quốc Mỹ, hoạt động phỉ, gây bạo loạn của lực lượng phản động; làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào; chi viện cho cách mạng miền Nam diệt ác, phá kìm, bảo vệ Trung ương cục, bảo vệ vùng giải phóng; tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc (giai đoạn từ 1963 - 1975)

Ngay từ khi thành lập, tuy trang bị còn thô sơ, thiếu thốn mọi mặt, địa bàn hoạt động rộng, xa xôi, hẻo lánh, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt... nhưng cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thử thách, nhanh chóng triển khai lực lượng xây đồn, lập trạm; tuyên truyền, vận động Nhân dân lập bản, xây dựng cơ sở chính trị, lập nên phòng tuyến Nhân dân chiến đấu tiêu phỉ, chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước và các mục tiêu nội địa quan trọng thuộc các huyện Mường Tè, Mường Lay, Điện Biên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tuần Giáo, Tủa Chùa và trên cả 2 tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào.

- Trên lĩnh vực xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nội địa, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tấm gương "Trung với Đảng, tận tụy với dân", hết lòng vì hạnh phúc của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên cường, dũng cảm trên mặt trận tiền phi, chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ biên giới, tiêu biểu là các đơn vị: Đồn Pa Nặm Cúm, Tây Trang, Mường Mươn, Leng Su Sin, Sỉ Lờ Lầu... Cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào, góp phần đưa ánh sáng văn hóa và chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với bà con dân bản, từng bước định canh, định cư, ổn định sản xuất, xây dựng làng bản, truy quét bọn phản cách mạng. Cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng được xây dựng, củng cố, tạo nên thế trận an ninh vững chắc góp phần bảo vệ vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc. Từ biên giới Việt - Trung đến biên giới Việt - Lào, các cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu đã thực sự đồng cam cộng khổ với đồng bào các dân tộc như tập ăn củ nẫu, nằm sương gối đất, chọc lỗ, tra hạt, làm nương phát rẫy, học nói tiếng dân tộc. Vừa làm, vừa tuyên truyền vận động, thực hiện đúng khẩu hiệu "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc". Từ những việc làm mà tưởng chừng như "chẳng liên quan gì đến công tác biên phòng" đã làm cho Nhân dân tin yêu. Từ tin yêu, đồng bào sẵn sàng giúp đỡ bộ đội trong công tác, các chiến sĩ nhận thức rằng bọn phản động, phi còn ẩn náu, mê hoặc, dọa nạt Nhân dân, đời sống của đồng bào còn rất cực khổ, muốn xây dựng phong trào bảo vệ biên giới vững mạnh trước hết phải giúp dân hết khổ, trừ ác... biết đau nỗi đau của Nhân dân, vui với niềm vui của Nhân dân, được đồng bào coi như con em ruột thịt... Tiêu biểu trong cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu là các đồng chí Trần Văn Thọ, Nguyễn Kim Sao, Nguyễn Trọng Kim, La Văn Phúng... Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Thọ, chiến sĩ CANDVT Đồn Leng Su Sin (Mường Tè) là một tấm gương tiêu biểu về sự cống hiến, hy sinh vì cuộc sống yên vui của đồng bào, vì sự nghiệp bảo vệ biên cương của Tổ quốc... mãi ngời sáng tấm gương hy sinh "Chỉ biết còn Đảng là còn mình"; "Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước năm 1959, ở hầu hết các xã biên giới của tỉnh Lai Châu đều chưa có chi bộ xã và đảng viên, qua các cuộc vận động, nhiều quần chúng ưu tú trong đồng bào các dân tộc được các chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu giúp đỡ, đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Do có chủ trương và biện pháp đúng đắn, tích cực với những đóng góp công sức của cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu, các Châu Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Lay, Tủa Chùa, Sìn Hồ, Mường Tè đã thành lập được 52 chi bộ xã, đạt gần 38% số xã ở tỉnh Lai Châu có chi bộ. Với sự giúp đỡ của các đồn CANDVT, cấp ủy Đảng và chính quyền ở các xã vùng cao đã được xây dựng, trưởng thành, đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo Nhân dân các dân tộc đấu tranh thắng lợi chống lại mọi âm mưu thâm độc của địch, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, làm thay đổi một cách cơ bản tình hình các mặt so với trước năm 1959. Với những thành tích đạt được, năm 1963, đơn vị đã được cấp trên tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng

Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba. Qua các phong trào thi đua đã có 36 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 80 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ giỏi; hàng trăm đồng chí được tặng Bằng khen, Giấy khen, trung bình cứ 4 đồng chí thì có 1 đồng chí được khen thưởng.

- Trong đấu tranh trấn áp bọn phi và bọn phản cách mạng, CANDVT tỉnh Lai Châu đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tiêu diệt và làm tan rã các toán phi, dập tắt các cuộc bạo loạn, đập tan âm mưu nổi loạn, chặn đứng âm mưu dụ dỗ, lôi kéo Nhân dân vào các ổ, nhóm gián điệp ở huyện Mường Tè và Phong Thổ. Điển hình là vụ bạo loạn có vũ trang của bọn phản động tầng lớp trên trong dân tộc ít người, đã cùng bọn đặc vụ Tưởng, bọn phản động từ Trung Quốc xâm nhập, câu kết với âm mưu lập căn cứ tại Hồ Thầu, đánh Tam Đường, Bình Lư và toàn bộ huyện Phong Thổ. Trong cuộc bạo loạn ở xã Hồ Thầu, CANDVT tỉnh Lai Châu đã cùng với các lực lượng đấu tranh, đập tan và dập tắt âm mưu nổi phi của bọn phản động, tiêu diệt 5 tên đầu sỏ, gọi hàng 32 tên, thu toàn bộ vũ khí và nhiều tài liệu quan trọng, đồng thời có thêm kinh nghiệm và làm cơ sở, tiền đề cho nhiều chiến công đập tan âm mưu bạo loạn, nổi phi chống phá chính quyền ở các địa phương khác.

- Trong đấu tranh chống âm mưu chiến tranh gián điệp, biệt kích của Mỹ, Ngụy. CANDVT tỉnh Lai Châu đã dũng cảm, mưu trí phối hợp với các lực lượng truy lùng, tiêu diệt nhiều toán gián điệp biệt kích xâm nhập vào biên giới tỉnh Lai Châu. Với tinh thần chủ động đối phó trước mọi tình hình, CANDVT tỉnh Lai Châu đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Qua phong trào, ý thức cảnh giác và khí thế cách mạng của quần chúng từng bước được nâng lên, quần chúng tích cực tham gia công tác đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Quần chúng đã chỉ đường, tiếp tế lương thực cho cán bộ chiến sĩ truy lùng phi, biệt kích, gián điệp, theo dõi, phát hiện và báo cho các đơn vị CANDVT những hiện tượng nghi vấn về hoạt động của bọn phản cách mạng. Điển hình như tổ chức gián điệp ở Pa Thơm, Điện Biên; tổ chức phản động âm mưu nổi loạn ở khu vực Mường Nhé, Leng Su Sin; tổ chức gián điệp ở Nà Lầm (Lào) và Mường Mươn, Mường Pồn (Điện Biên); tổ chức "Thanh niên chống cộng" ở Huổi Lèng (Mường Lay)... Đặc biệt, ngày 28/6/1961, đế quốc Mỹ cho máy bay vận tải thả một toán gián điệp, biệt kích gồm 4 tên xuống bản Ta Pao, xã Mường Mùn, Châu Tuần Giáo. Sau 10 ngày truy lùng chúng đã bị CANDVT tỉnh Lai Châu và dân quân, du kích địa phương tóm gọn. Sau một số lần cho biệt kích nhảy dù xuống địa bàn tỉnh Lai Châu đều bị quân và dân ta phát hiện và bắt gọn, kẻ địch đã thay đổi phương thức hoạt động không nhảy dù trực tiếp vào đất ta vì máy bay dễ bị phát hiện, mà chúng dùng trực thăng đổ biệt kích xuống điểm đã chọn trên đất Lào rồi ẩn mình trong rừng núi trùng điệp bí mật tiến vào tỉnh Lai Châu bắt liên lạc với bọn phản động cũ, thu thập tin tức tình báo, xây dựng cơ sở lâu dài, hoạt động phá hoại dọn đường cho bọn ngụy quyền miền Nam chuẩn bị thôn tính miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, dù phương thức hoạt động của chúng có tinh vi, xảo quyết đến đâu cũng đều bị các chiến sĩ CANDVT tỉnh Lai Châu đã phát hiện và bắt gọn. Đồng thời dùng chính lực lượng gián điệp, biệt kích để chống lại âm mưu hoạt động gián điệp, biệt

kích của địch và đã thu được nhiều thắng lợi; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, nắm khá rõ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động gián điệp, biệt kích của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu hoạt động gián điệp, biệt kích của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với miền Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng.

- Trong cuộc chiến tranh chống âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, chỉ tính riêng năm 1963, có 17 lần máy bay địch xâm nhập (3 lần vào ban ngày, 14 lần vào ban đêm) có nhiều hiện tượng nghi ngờ chúng thả gián điệp, biệt kích ở Bum Tở (Mường Tè), Si Pa Phìn (Mường Chà), Vinh Quang, Hạnh Phúc (Điện Biên). Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ xuống các xã phối hợp với địa phương tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống gián điệp, biệt kích, giáo dục ý thức cảnh giác cho Nhân dân, nói rõ âm mưu, thủ đoạn của địch để Nhân dân giúp đỡ công an xã, bản, dân quân tuần tra, canh gác theo dõi người lạ mặt. Đứng trước âm mưu leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, ngày 14/3/1964, Bộ Tư lệnh CANDVT đã ra Chỉ thị số 04 về công tác phòng không nhân dân, chống âm mưu phá hoại miền Bắc của địch. Tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật bắn máy bay bay thấp cho các đơn vị trong lực lượng. Ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ đã dựng lên cái gọi là “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân ném bom bắn phá miền Bắc. Từ đây, quân và dân miền Bắc bước vào cuộc đọ sức quyết liệt chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội của miền Bắc từ thời bình đã nhanh chóng chuyển sang hoạt động thời chiến. Ngày 07/8/1964, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về tăng cường sẵn sàng chiến đấu, chống mọi âm mưu của địch khiêu khích và phá hoại miền Bắc. Bộ Công an ra các chỉ thị chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của lực lượng “Đối phó với tập kích vũ trang của địch”, “Chống gián điệp biệt kích”, “Đẩy mạnh phòng không không quân”; Bộ Tư lệnh CANDVT ra chỉ thị cho toàn lực lượng “Tích cực chuẩn bị thường trực chiến đấu, đập tan những hoạt động khiêu khích, phá hoại lớn miền Bắc của Mỹ và tay sai”...

Trước âm mưu hành động phá hoại ngày càng ác liệt của đế quốc Mỹ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, lực lượng CANDVT tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng cùng với toàn dân, toàn quân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ở Lai Châu, đế quốc Mỹ một mặt tăng cường tung các toán gián điệp, biệt kích, thám báo vào vùng biên giới, mặt khác tăng cường cho máy bay bắn phá những vùng trọng điểm dọc biên giới Việt - Lào gây cho ta nhiều tổn thất về người và của. Trước tình hình đó, lực lượng CANDVT tỉnh Lai Châu xác định đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, bọn phản động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một bộ phận quan trọng của chiến tranh Nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc. Đấu tranh thắng lợi trên mặt trận này là góp phần bảo vệ miền Bắc, chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, CANDVT tỉnh Lai Châu đã bắn rơi tại chỗ 14 máy bay Mỹ, làm hư hỏng nhiều máy bay khác.

Phối hợp với dân quân địa phương bắt sống nhiều phi công Mỹ, đập tan các ổ, nhóm hoạt động gián điệp của đế quốc Mỹ và các thế lực phản động.

- Thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh, các đơn vị CANDVT tỉnh Lai Châu đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ sang giúp bạn Lào chiến đấu để giữ vùng giải phóng và tuyến hành lang sát biên giới Việt - Lào làm căn cứ cho Bạn tiến hành cuộc chiến đấu lâu dài, cử hàng chục lượt cán bộ sang đất Bạn thực hiện 3 cùng với Nhân dân, vận động Nhân dân yên tâm sản xuất, củng cố chính trị cơ sở, bảo vệ phong trào trị an, bồi dưỡng cán bộ địa phương cho Bạn, đồng thời giúp bố trí nơi ăn, chốn ở cho hàng trăm người dân Lào chạy sang Lai Châu lánh nạn,... Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với nước Bạn Lào, giữ vững hành lang giao thông biên giới với Trung Quốc và các nước XHCN; thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh, CANDVT tỉnh Lai Châu chuẩn bị lực lượng chi viện cho chiến trường B, 100% cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện xung phong lên đường. CANDVT tỉnh Lai Châu đã lựa chọn 500 cán bộ nhận nhiệm vụ vào miền Nam chi viện cho các tỉnh Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Các đồng chí đã phát huy được truyền thống của CANDVT tỉnh Lai Châu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng quân và Nhân dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giai đoạn 1976 - 1985

Đại thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới đặt ra những yêu cầu mới. Lực lượng CANDVT tỉnh Lai Châu cùng lúc phải củng cố hệ thống tổ chức theo yêu cầu, nhiệm vụ mới, vừa tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Song chưa được bao lâu thì cuộc chiến tranh biên giới (từ ngày 17/02/1979) và chiến tranh phá hoại của kẻ địch gây ra. Lực lượng CANDVT tỉnh Lai Châu (từ ngày 01/11/1979 đổi tên thành Bộ đội Biên phòng) đã hiệp đồng chặt chẽ với quân và dân biên giới với phương châm tư tưởng chỉ đạo chiến đấu "Làm chủ để tấn công, tấn công để làm chủ" đã anh dũng chiến đấu kìm chân địch, tạo ra điều kiện thuận lợi cho Bộ đội chủ lực tiêu diệt đánh thắng quân xâm lược. Kết quả đã tiêu diệt được 2.434 tên, 2 xe tăng, nhiều phương tiện chiến tranh và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tên khác, bảo vệ tính mạng tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Phẩm chất cách mạng, sự hy sinh quên mình vì chủ quyền biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh Lai Châu tiếp tục ngời sáng. Trong cuộc chiến tranh này, lực lượng BDBP tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Nhiều tập thể và cá nhân đã chiến đấu lập công xuất sắc được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng như: Đồn CANDVT số 5 (nay là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn), Đồn CANDVT số 15 (nay là Đồn Biên phòng Tây Trang), Đồn CANDVT số 13 (nay là Đồn Biên phòng Mường Mươn), Đồn CANDVT số 1 (nay là Đồn Biên phòng Sì Lò Lầu), Đồn CANDVT số 33 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lò Thàng), Đại đội 2

CANDVT (nay là Đại đội 5 cơ động), Lực lượng CANDVT Lai Châu (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu); các cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân như: Đồng chí Lừu A Phừ, Tòng Văn Kim, Tao Văn Tem, Quàng Văn Liễn, Anh hùng Liệt sỹ Trần Văn Thọ, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Vũ Tráng là những tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường, tên tuổi các anh còn mãi ghi trong Sổ vàng truyền thống của lực lượng và lòng kính phục của đồng bào các dân tộc.

Sau chiến tranh biên giới, BĐBP tỉnh Lai Châu đã cùng với quân và dân Lai Châu bắt tay vào nhiệm vụ rà phá bom, mìn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Trong công tác khảo sát phục vụ đàm phán hoạch định biên giới:

- Đối với tuyến biên giới Việt - Trung: Thực hiện Quyết định số 205/TTg, ngày 15/5/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc khảo sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, UBND tỉnh Lai Châu đã ra Chỉ thị số 23, ngày 01/7/1976 về “Công tác khảo sát biên giới Việt - Trung” với nhiệm vụ: Khảo sát toàn tuyến; tập trung làm rõ những điểm chưa rõ ràng; dự kiến hệ thống mốc giới. Tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát quy hoạch biên giới và 72 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị CANDVT tuyến biên giới Việt - Trung tham gia khảo sát ở 3 huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Mường Tè. Trong thời gian hơn 3 tháng (từ 13/9 đến tháng 12/1976) đoàn đã tiến hành khảo sát trên thực địa với tổng chiều dài 311 km đường biên giới Việt - Trung của Tỉnh chạy qua 21 xã biên giới của 3 huyện. Để đảm bảo tính chính xác của từng đoạn biên giới và từng cột mốc, cán bộ, chiến sỹ trong đoàn khảo sát đã không quản ngại khó khăn gian khổ, nhiều ngày phải trèo đèo, vượt thác, lội suối, ăn lương khô, ngủ rừng để đo, vẽ bản đồ, chụp ảnh bổ sung tài liệu đang thiếu. Sau thời gian hơn 3 tháng với bao khó khăn vất vả, đoàn khảo sát đã hoàn thành tốt yêu cầu của Tỉnh đề ra, xác định được vị trí và tình trạng của 5 cột mốc thuộc biên giới Việt - Trung tại Lai Châu cùng 3 điểm mà phía Trung Quốc đã lấn chiếm trái phép. Kết quả đợt khảo sát đã xác định được đường biên giới tuyến Việt - Trung của Tỉnh rõ ràng, dễ nhận biết, trên cơ sở đó giúp tỉnh có phương hướng xây dựng và bảo vệ biên giới trước mắt cũng như lâu dài.

- Đối với tuyến biên giới Việt - Lào: Trên cơ sở quán triệt thực hiện Hiệp ước của hai Nhà nước Việt Nam và Lào về hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 18/7/1977, Chỉ thị 119 của Thủ tướng Chính phủ về khảo sát phục vụ đàm phán hoạch định biên giới, Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát gồm 8 đồng chí, lực lượng tham gia gồm 224 đồng chí cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, dân quân, trong đó nòng cốt là lực lượng CANDVT tỉnh Lai Châu. Qua hai đợt khảo sát, đoàn đã tiến hành khảo sát trên thực địa với 325 km chạy trên các sông núi, 36 km chạy theo sông suối. Sau gần 3 tháng với bao khó khăn vất vả, đoàn khảo sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh giao, đã nắm được cơ bản địa hình, địa vật, tình hình Nhân dân, tình hình đường biên, nhất là một số khu vực không rõ ràng. Thực hiện Chỉ thị 391 của Thủ tướng Chính phủ; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập Tiểu ban phân giới cắm mốc của tỉnh gồm 9 đồng chí. Tỉnh đã thành lập 2 đội phân giới và cắm mốc, chia làm 3 đợt:

Đợt 1: Từ tháng 3/1980 đến tháng 5/1981, thực hiện Hiệp ước hữu nghị Việt - Lào, Lai Châu với Phong Sa Lý phân giới từ A Pa Chải đến đỉnh đèo Tây Trang và cắm mốc từ vị trí mốc A2 đến B13.

Đợt 2: Từ 28/3/1982 đến 2/4/1982, thực hiện biên bản khóa V của Ủy ban Liên hiệp Việt - Lào, Lai Châu với Luông Pha Băng tổ chức phân giới và cắm mốc đoạn C còn lại.

Đợt 3: Từ 15/8/1984 đến 18/8/1984, thực hiện biên bản khóa VI của Ủy ban Liên hiệp Việt - Lào, hai tỉnh Lai Châu - Luông Pha Băng gặp nhau tại Lai Châu để bàn giải quyết đoạn biên giới từ C5 đến C6 và cắm mốc C5. Ngày 18/8/1984, mốc C5 đã cắm xong và kết thúc việc phân vạch đường biên giới, cắm mốc quốc giới giữa hai tỉnh Lai Châu - Luông Pha Băng.

Như vậy, tỉnh Lai Châu đã cùng với 2 tỉnh Phong Sa Lý và Luông Pha Băng (Lào) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khảo sát hoạch định phân giới và cắm mốc, đã xây dựng xong 25 mốc giới đúng tiêu chuẩn và chất lượng hạng mục công trình.

3. Công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giai đoạn 1986 - 2003

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, BĐBP tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TW ngày 31/5/1988 của Ban Bí thư về "chuyển giao lực lượng BĐBP từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ", bước đầu đổi mới công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng. Một giai đoạn mới được mở ra cho công tác chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng của BĐBP với những thuận lợi mới cùng với những khó khăn và trách nhiệm nặng nề trước công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trước những âm mưu chống phá ngày càng thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của BĐBP đặt ra rất khó khăn và nặng nề bao gồm: Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới...

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực nghiên cứu, đổi mới toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng; trước hết là đổi mới tư duy lý luận về công tác Biên phòng, đổi sách đấu tranh với các loại đối tượng; đổi mới, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện và hình thức, biện pháp phối hợp với các ngành, các lực lượng trong bảo vệ biên giới quốc gia. Tăng cường các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt là xử lý đối tượng chính trị tìm cách móc nối với bọn phản động bên ngoài ra sức tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng nhận thức của đồng bào các dân tộc còn thấp trong việc "vua ra" và "đón vua" đối với đồng bào Mông làm cho đồng bào bỏ tập tục lâu đời để tham gia vào việc "xưng vua" và "đón vua". Không ngừng cải tiến phương pháp làm việc mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

quốc gia nhưng vừa phải đảm bảo không cản trở sự phát triển lành mạnh của các hoạt động kinh tế nhiều thành phần. Đồng thời tham gia cùng các lực lượng mở 4 đợt truy quét tội phạm ở các xã biên giới và một số nơi trọng điểm, lập hồ sơ đề nghị truy tố một số đối tượng, tập trung cải tạo 14 đối tượng, gọi răn đe cảnh cáo 216 đối tượng, thu giữ 03 khẩu súng AK, 01 CKC, 01 K54, 04 Súng Kíp, 25 nòng súng, 06 quả lựu đạn... Ngoài ra, còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động số người nghiện hút đi cai nghiện. Do diễn biến tình hình tội phạm trên 2 tuyến biên phòng khác nhau, nên các đồn Biên phòng đã làm tốt công tác điều tra hình sự và xử phạt vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Đồng thời nắm vững và thực hiện tốt phương châm "vừa hợp tác, vừa đấu tranh", kết hợp đấu tranh tại chỗ với đấu tranh ngoại giao ở các cấp, kiên trì, mềm dẻo, khôn khéo, cương quyết giữ vững nguyên tắc không để xảy ra xung đột vũ trang trên biên giới. Từ năm 1991 - 2000 các đồn Biên phòng đã phối hợp với lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, nhất là các điểm tranh chấp biên giới được 1.443 lần/6.056 lượt người tham gia. Đã phát hiện, ngăn chặn 247 vụ/1.248 đối tượng vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, phát hiện 96 vụ/110 người Trung Quốc đẩy trở về Việt Nam, qua vận động thuyết phục 108 người đã quay trở lại Trung Quốc. Đấu tranh ngăn chặn xâm canh 51,28 ha, trong đó Trung Quốc xâm canh 42,68 ha, Lào xâm canh 8,4 ha. Đấu tranh, ngăn chặn phía Trung Quốc khai thác trái phép lâm thổ sản, chăn thả gia súc, trồng hoa màu ở xã Sỉ Lò Lầu, Vàng Ma Chải, Ma Ly Pho, Huổi Luông, huyện Phong Thổ; xã Hua Bum, Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè; đánh cá ở đầu nguồn Sông Đà, suối Nậm Náp. Trong 3 năm (2001- 2003) đã ngăn chặn và đẩy lùi được các hoạt động vi phạm chủ quyền lấn chiếm biên giới như: Xâm canh, xâm cư ở các điểm C và địa bàn khu vực xã Ka Lăng, Pa Ủ, Hua Bum, Mù Cả, huyện Mường Tè, xã Sỉ Lò Lầu, Vàng Ma Chải, Dào San, huyện Phong Thổ; việc xây dựng kè chắn dòng chảy khu vực suối biên giới đối diện với cửa khẩu Ma Lù Thàng, khu vực suối Nậm Lé đối diện với địa bàn xã Huổi Luông huyện Sìn Hồ (nay là huyện Phong Thổ), phối hợp với Ban Lào tu sửa 36 cột mốc, bảo vệ an toàn đường biên, dấu hiệu và mốc giới, ổn định kịp thời đồng bào hồi hương do Ban Lào trao trả tổng số 587 hộ/40.311 khẩu. Các đồn Biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa. Đã phát hiện và xử lý 715 trường hợp vi phạm thủ tục giấy tờ, 117 trường hợp dùng giấy thông hành giả, 125 vụ vi phạm nguyên tắc hàng hóa, bắt 39 vụ buôn bán bạc trắng, 3 vụ buôn bán hải cẩu và 7.500 đô la giả, trị giá nộp cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Điển hình trong công tác bảo vệ biên giới là quân và dân xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ), Huổi Luông, (huyện Sìn Hồ nay là huyện Phong Thổ), Sín Thầu (huyện Mường Tè).

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, BĐBP tỉnh Lai Châu tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp

đỡ Nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ ...

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/9/1993 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu “Về việc xây dựng, củng cố vùng cao xung yếu chống lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng”, các đơn vị cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới, trong đó có 32 cán bộ BDBP tham gia vào cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các xã biên giới nhằm mục đích xây dựng chính trị cơ sở địa phương vững mạnh. Từ năm 1991 - 2000 đã xây dựng củng cố 09 xã vùng cao xung yếu theo Kế hoạch số 59 của Tỉnh ủy Lai Châu, kiện toàn, củng cố 10 chi bộ xã, 27 tổ chức chính quyền, 40 đoàn thể. Qua phân loại các xã biên giới về củng cố chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh đạt 44,1%, khá 53%, yếu kém 2,94%. Điển hình trong công tác xây dựng củng cố cơ sở là xã Ma Ly Pho/huyện Phong Thổ và xã Mường Lói/Điện Biên.

Trên lĩnh vực kinh tế, BDBP tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 29/6/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội củng cố Quốc phòng - An ninh ở các xã biên giới. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân các xã biên giới phát huy nội lực, đẩy nhanh các biện pháp khai hoang, phục hóa, thâm canh, tăng vụ, làm thủy lợi, thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm và đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các loại giống mới có năng suất cao. Tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình 327, chương trình định canh, định cư. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, công trình nước sạch, mở chợ, xây dựng thủy điện vừa và nhỏ. BDBP tỉnh Lai Châu đã tham gia 04 dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tổng trị giá trên 6 tỷ đồng (dự án ở xã Ka Lăng, Pa Ủ, Pa Vây Sứ, dự án Nậm Nấp về khai hoang, bảo vệ rừng, trường học, giao thông, thủy lợi, giãn dân). Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ban ngành, tuyên truyền vận động Nhân dân định canh, định cư 2.172 hộ/15.077 khẩu, khai hoang phục hóa 2.380 ha ruộng nước, khoanh nuôi bảo vệ rừng 53.045 ha, trồng mới 1.593 ha.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội từ năm 1991 đến năm 2003, công tác tuyên truyền vận động quần chúng của BDBP đi vào thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa BDBP và Hội liên hiệp phụ nữ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở giáo dục và Đào tạo để thực hiện tốt phong trào phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, chương trình quân dân y kết hợp, chương trình truyền thông dân số, sức khỏe và môi trường, phủ sóng phát thanh, truyền hình.

Trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy từng bước hiện đại: BDBP tỉnh Lai Châu đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần hoàn thành xuất sắc 02 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ

quốc; trong đó thực hiện tốt 05 nội dung thi đua: (1) Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; (2) xây dựng tư tưởng, tổ chức mạnh; (3) xây dựng nền nếp chính quy; (4) xây dựng đơn vị an toàn; (5) tổ chức đời sống tốt.

4. Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới từ năm 2004 - đến nay

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về việc chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, trong đó tỉnh Lai Châu được chia thành hai tỉnh là Điện Biên và Lai Châu. Theo đó, BĐBP tỉnh Lai Châu cũng được chia tách thành lập mới và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới Việt - Trung dài 273 km (sau phân giới cắm mốc (PGCM) là 265,165 km). Khu vực biên giới gồm: 23 xã (nay là 22 xã), 211 bản, 11.326 hộ với 63.760 nhân khẩu (đến tháng 12/2021 là 17.662 hộ/84.945 khẩu) có 10 dân tộc anh em sinh sống thuộc 3 huyện biên giới: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè (nay là 04 huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè). Cơ cấu tổ chức của BĐBP tỉnh gồm: Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 01 Tiểu khu 40 Mường Tè và 10 đồn Biên phòng: Đồn Biên phòng Nậm Xe (sau đó đổi tên là Đồn Biên phòng Sìn Suối Hồ), Đào San, Sìn Hồ, Vàng Ma Chải, Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Huổi Luông (Phong Thổ); Đồn Biên phòng Hua Bum, Pa Ủ, Ka Lăng, Mù Cả (Mường Tè); năm 2007 chia tách thành lập thêm 3 Đồn Biên phòng gồm: Pa Tần, Pa Vệ Sừ, Thu Lũm và Đại đội Cơ động. Hiện nay cơ cấu tổ chức của BĐBP tỉnh gồm: Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 13 đồn Biên phòng: Đồn Biên phòng Sìn Suối Hồ, Đào San, Sìn Hồ, Vàng Ma Chải, Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Huổi Luông (huyện Phong Thổ); Đồn Biên phòng Pa Tần (huyện Sìn Hồ); Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn); Đồn Biên phòng Pa Vệ Sừ, Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, Mù Cả (huyện Mường Tè) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (huyện Sìn Hồ).

Thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới Việt - Trung (từ năm 2001 - 2008), BĐBP tỉnh đã tham mưu cho địa phương và tiến hành phân giới song phương được 307 km (trong đó 41,385 km thuộc địa giới hành chính tỉnh Điện Biên; 265,165km thuộc tỉnh Lai Châu); tỉnh Lai Châu có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam/Trung Quốc dài 265,165 km (trong đó có 191,740 km đường biên giới phân thủy và 73,425 km đường biên giới tụ thủy) quản lý 101 mốc từ Mốc giới số 16 đến Mốc giới số 85+70m (trong đó 07 điểm mốc ba; 10 điểm mốc đôi; 53 điểm mốc đơn; 09 điểm mốc phụ), hoàn thành trong tháng 11/2008, là tỉnh thứ 2 trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung hoàn thành nhiệm vụ PGCM trước thời gian 01 năm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiến hành quản lý biên giới, cửa khẩu theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc mà Nhà nước đã ký kết vào năm 2009 (Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về Cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 14/7/2010). Thực hiện chủ trương xây dựng đường tuần tra biên giới, kết hợp phục vụ dân sinh, BĐBP tỉnh Lai Châu đã tham gia các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới, đường dân sinh,

chống sụt lở... đến nay trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 112/321 km đường tuần tra dọc biên giới.

Sau khi PGCM đến nay tình hình biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản ổn định, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được triển khai hiệu quả. BĐBP tỉnh Lai Châu đã vận dụng, kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng; tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Biên giới Quốc gia năm 2003, Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; các chương trình hành động, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới; tăng cường xây dựng chính trị cơ sở làm tốt công tác vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mô hình, phong trào gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả 07 biện pháp công tác theo Luật Biên phòng Việt Nam; Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... một số kết quả nổi bật là:

Triển khai thực hiện tốt việc nhận biết hướng đi của đường biên giới, nhất là các khu vực nhạy cảm, địa hình phức tạp, tổ chức bảo vệ biên giới, cửa khẩu theo 3 văn kiện pháp lý, thực hiện có hiệu quả biên bản các vòng họp của Ủy ban Liên hợp hai Bên. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, theo dõi, giám sát chặt chẽ phía Bên xây dựng công trình sát biên giới, chủ động phát hiện, tham mưu trao đổi, hội đàm, đấu tranh giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Tham mưu cho chính quyền địa phương trao đổi, hội đàm với chính quyền địa phương của phía Bên tuyên truyền vận động cư dân hai Bên biên giới chấp hành thực hiện tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, không nhập cảnh trái phép săn bắn, khai thác lâm, thổ sản và quá canh. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại sau PGCM như: Bàn giao diện tích thảo quả, cỏ thơm quá canh sang đất ta, di chuyển được 5/12 ngôi mộ của cư dân Trung Quốc chôn trên lãnh thổ Việt Nam và đường biên giới trước và sau PGCM. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, tổ chức tuần tra đơn phương được 2.261 lần/14.253 lượt người tham gia (trong đó có 3.792 lượt dân quân, công an xã), tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp 52 lần/2.548 lượt cán bộ tham gia (trong đó phía Trung Quốc có 1.274 lượt cán bộ tham gia). Hàng năm các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, đảm bảo đường biên giới rõ ràng, dễ nhận biết.

Từ năm 2013 đến nay, phía Trung Quốc triển khai các hoạt động xây dựng các công trình sát biên giới như: Làm đường tuần tra; xây kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới, thi công các hạng mục công trình trong khu vực cửa khẩu Kim Thủy Hà, khu kinh tế thương mại đôi diện Mốc 64 (1); xây dựng hàng rào không ché,

ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19, lắp đặt camera giám sát, kéo điện thấp sáng... các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng đã thường xuyên chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động trên biên giới, đã phát hiện và xử lý kịp thời được 230 vụ/4.201 trường hợp vi phạm Hiệp định như: Xây kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới không đúng hướng tuyến, lấn chiếm dòng chảy, ảnh hưởng đến mặt thoát lũ của sông, suối biên giới; xây dựng hàng rào không chế, ngăn chặn trên biên giới, thiết bị bay Flycam vi phạm Hiệp định; vượt biên khai thác trộm tài nguyên khoáng sản, chần thả gia súc qua biên giới... Đặc biệt từ ngày 13/8/2021, trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu, phía Trung Quốc đồng loạt triển khai thi công xây dựng hàng rào không chế, ngăn chặn trên biên giới để phòng, chống dịch Covid-19, quá trình thi công cơ bản chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Biên bản Hội đàm thống nhất giữa chính quyền cấp huyện biên giới hai Bên. Đến tháng 6 năm 2022, phía Trung Quốc đã hoàn thiện xong 106,577 km/265,165 km hàng rào. Tuy nhiên, trong quá trình thi công phía Trung Quốc đã vi phạm Hiệp định tại 32 khu vực và 360 vị trí đã đào hố trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới, đè lên đường biên giới, đè lên chính giữa đỉnh tâm cột mốc với tổng chiều dài 2.487m và 2 khu vực hai Bên có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới. Qua các cuộc Hội đàm của chính quyền các cấp hai Bên, Ủy ban Liên hợp hai Bên đến tháng 6/2022 vẫn còn 21 khu vực phía Trung Quốc vi phạm. Để đấu tranh với các hoạt động vi phạm của phía Trung Quốc trong xây dựng hàng rào, không chế ngăn chặn trên biên giới theo đúng nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo; Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 04 huyện biên giới tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu xây dựng, ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/4/2022 về tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đấu tranh với các hoạt động vi phạm của phía Trung Quốc trong xây dựng hàng rào không chế, ngăn chặn trên biên giới và thành lập Tổ đàm phán giải quyết các sự kiện trên biên giới do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Với các hoạt động tích cực trên, BDBP tỉnh Lai Châu luôn khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương giải quyết tốt các sự kiện biên giới đúng Hiệp định, văn bản hướng dẫn của trên, không tạo điểm nóng trên biên giới, giữ môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định trên khu vực biên giới.

Trong công tác đối ngoại Biên phòng: Quán triệt sâu sắc mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, phương châm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo hướng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về công tác đối ngoại Biên phòng như: Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Nghị định số 22/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định về đối ngoại Quốc phòng và Thông tư số

152/2021/TT-BQP ngày 21/11/2021 của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 1565/CT-BTL ngày 09/5/2018 của Bộ Tư lệnh BDBP về việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng trong tình hình mới; Quyết định 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BDBP, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về công tác đối ngoại; công tác đối ngoại Biên phòng đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh quan tâm, quán triệt, triển khai một cách đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu/Việt Nam và tỉnh Vân Nam/Trung Quốc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Nổi bật là BDBP tỉnh đã thiết lập, duy trì quan hệ đối ngoại với Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Chi đội quản lý biên giới châu Hồng Hà thuộc lực lượng quản lý di dân quốc gia Trung Quốc; Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Đại diện Biên giới đoạn 2/Trung Quốc và Văn phòng quản lý hợp tác cửa khẩu tỉnh Vân Nam/Trung Quốc. Đồng thời, chỉ đạo 13 đồn Biên phòng thiết lập, duy trì quan hệ đối ngoại với các đơn vị đối đẳng thuộc lực lượng Công an, Quân đội phía Trung Quốc có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Hai Bên đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì thực hiện nghiêm 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận song phương đã ký kết; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động phạm tội, vi phạm quy chế biên giới, nhất là tội phạm về ma túy, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới. Hàng tháng, hàng quý phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương; tuần tra liên hợp chấp pháp. Khi nảy sinh sự việc đột xuất trên biên giới, hai Bên thông qua đường dây liên lạc nóng, thư tín kịp thời thông báo, trao đổi tình hình, cùng nhau bàn bạc, phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để sự việc kéo dài, phức tạp. Đặc biệt năm 2017, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Lai Châu được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BDBP tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 4, tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam/Trung Quốc, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai Bên biên giới ghi nhận, đánh giá cao.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đó, các chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp được tổ chức thường xuyên (cả định kỳ, đột xuất). Việc giải quyết các vấn đề liên quan ở khu vực biên giới giữa BDBP tỉnh với lực lượng chức năng Trung Quốc đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các cụm dân cư và các hoạt động xuất, nhập cảnh thăm thân, trao đổi hàng hóa của Nhân dân hai bên biên giới được đẩy mạnh đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân

hai Bên biên giới. Đặc biệt, trong công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, BDBP tỉnh đã trao tặng hàng nghìn khẩu trang y tế và các trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu phía Bạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa. Qua đó, quan hệ giữa chính quyền, Nhân dân khu vực hai Bên biên giới có bước phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy việc giao lưu hữu nghị, kết nghĩa “Đồn trạm hữu nghị - Biên giới bình yên”; hoạt động kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân ngày lễ, tết cổ truyền của hai dân tộc được thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền, Nhân dân hai Bên biên giới. Đến nay, các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới đối đảng phía Trung Quốc tổ chức kết nghĩa được 06 cặp “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”, “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa được 01 cặp cụm dân cư hai Bên biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam với bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tháng 9/2019 đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội đàm với tỉnh Vân Nam/Trung Quốc về việc phối hợp đề nghị nâng cấp cặp Cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên Cửa khẩu Quốc tế (Ngày 07/5/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc nâng cấp cặp Cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng/Việt Nam - Kim Thủy Hà /Trung Quốc lên cửa cửa Quốc tế. Theo thông báo của Ban Ngoại vụ Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam/Trung Quốc: Ngày 16/6/2022, Quốc vụ viện Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã phê chuẩn nhất trí nâng cấp mở rộng cửa khẩu Kim Thủy Hà, tính chất cửa khẩu là cửa khẩu vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ, mở quanh năm mang tính quốc tế. Hiện nay, tỉnh Vân Nam đang đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu; đợi thông qua nghiệm thu của Nhà nước, sau khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc trao đổi văn bản Ngoại giao sẽ chính thức mở Cửa khẩu đường bộ Kim Thủy Hà); đồng thời phối hợp tham mưu tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất, nhập cảnh của người, phương tiện; xuất, nhập khẩu hàng hóa đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2004 đến nay đã tổ chức hội đàm đối đảng các cấp với Trung Quốc được 163 lần/1.108 lượt người.

Công tác cửa khẩu: Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BDBP thống nhất quản lý các hoạt động lưu thông biên giới; quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế và thỏa thuận với phía Trung Quốc về lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu và lối mở biên giới đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh lưu thông biên giới và duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu. Triển khai có hiệu quả Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định khung về cửa khẩu biên giới; thỏa thuận hợp tác Biên

phòng; Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ, Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/2/2016 về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP; Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP; triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm thời gian thông quan, đóng, mở cửa khẩu, niêm yết công khai các thủ tục, phí, lệ phí...

Tổ chức khảo sát xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Chính phủ quyết định phạm vi khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng; ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về việc xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lai Châu. Triển khai phần mềm quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh mới và thủ tục Biên phòng điện tử của BĐBP. Áp dụng công nghệ mã vạch trong công tác thủ tục, thực hiện kiểm chứng (đóng dấu) 10 ngày/1 lần vào Giấy thông hành xuất, nhập cảnh cư dân vùng biên giới tại cửa khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hoá lưu thông biên giới, thúc đẩy, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy trình đề xuất mở cặp cửa khẩu tại khu vực Mốc giới số 17 huyện Mường Tè/Việt Nam - huyện Giang Thành/Trung Quốc: Tiến hành khảo sát bước đầu làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương mở cửa khẩu.

Đã thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh ở cửa khẩu, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới đảm bảo đúng thủ tục xuất, nhập cảnh tạo thuận lợi cho Nhân dân hai Bên biên giới. Thực hiện nghiêm Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu. Kết quả từ năm 2004 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh bằng hộ chiếu 12.378 lượt người (Việt Nam 2.212 lượt; Trung Quốc 10.166 lượt); xuất cảnh bằng hộ chiếu 13.009 lượt người (Việt Nam 2.244 lượt; Trung Quốc 10.765 lượt); nhập cảnh vùng biên giới 683.552 lượt người (Việt Nam 540.811 lượt; Trung Quốc 142.741 lượt); xuất cảnh vùng biên giới 683.479 lượt người (Việt Nam 541.652 lượt; Trung Quốc 141.827 lượt); phương tiện nhập cảnh 311.00 lượt (Việt Nam 23.147 lượt; Trung Quốc 7.953 lượt); phương tiện xuất cảnh 31.101 lượt (Việt Nam 23.133 lượt; Trung Quốc 7.968 lượt); hàng hóa 754.970 tấn (Nhập 10.915 tấn; Xuất 744.055 tấn).

Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện biên giới: Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về KVPT từ năm 2013 đến 2022 BĐBP tỉnh đã tham gia 03 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh (2013, 2018, 2022), 04 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện (2015, 2017, 2019, 2021), 04 lần diễn tập Cụm tác chiến Biên phòng (2014, 2015, 2016, 2017). Bên cạnh đó BĐBP tỉnh còn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp thực hiện

nhệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhệm vụ quốc phòng; xây dựng KVPT tỉnh, huyện biên giới vững mạnh tạo sự thống nhất trong tham mưu thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự ở KVBG.

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên biên giới: Triển khai thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn; củng cố mạng lưới mật; phối hợp tốt với các lực lượng có liên quan tấn công, trấn áp tội phạm bắt cóc trẻ em, mua bán người, tiêu thụ tiền giả, tuyên truyền đạo trái pháp luật ở địa bàn biên giới, giải quyết tốt tình hình dân di cư tự do, hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Kết quả từ năm 2004 đến nay đã xây dựng và triển khai thực hiện 136 kế hoạch nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản địa bàn; thu thập, chỉ đạo, xử lý 12.867 nguồn tin, trong đó có 1.025 tin có giá trị liên quan đến hoạt động của địch, đối tượng và tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Bắt, xử lý 93 vụ/105 đối tượng có hành vi liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật, theo phi thành lập “Nhà nước Mông”, tuyên truyền, lôi kéo di cư tự do. Đưa ra kiểm điểm trước Nhân dân 10 đối tượng có liên quan đến tuyên truyền, thành lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền đạo trái pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa 05 đối tượng cầm đầu, kích động tranh chấp đất sản xuất giữa 52 hộ dân bản Làng Vây I, xã Huổi Luông với một số hộ dân xã Pa Tàn tại khu vực thủy điện Nậm Na (Pa Phang). Tang vật thu giữ 15 cuốn kinh thánh không rõ nguồn gốc, 851 đĩa VCD có nội dung tuyên truyền đạo trái pháp luật; 18 kiếm, 17 dao nhọn tự tạo và 12 vỏ bao gỗ, 304 súng kíp và 48 nòng súng tự tạo, 01 quả lựu đạn, 01 vỏ đạn cối, 02 vỏ mìn K58, 17.075.000 VNĐ, 1.800 NDT và 01 điện thoại di động. Phối hợp với Cục Trinh sát BDBP đấu tranh thành công chuyên án 297M, bắt, xử lý 02 đối tượng; giải cứu được 03 nạn nhân bị lừa đưa sang Trung Quốc ép hành nghề mại dâm đưa trở về tái hoà nhập cộng đồng; phối hợp với Cục An ninh Tây Bắc và Công an tỉnh Lai Châu đấu tranh 02 chuyên án: Bắt, xử lý 04 vụ/05 đối tượng có liên quan hoạt động tuyên truyền, thành lập “Nhà nước Mông”, trong đó, khởi tố 03 vụ/03 đối tượng, giáo dục răn đe 01 vụ/02 đối tượng; phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt 01 vụ/02 đối tượng: Giàng A Páo và Sùng A Sáu ở xã Nậm Ban và xã Trung Chải liên quan đến hoạt động lôi kéo người tham gia “Nhà nước Mông”; phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt 01 vụ/ 01 đối tượng Lý A Chứ, bản Sín Chải, xã Pa Vệ Sứ, huyện Phong Thổ có hoạt động liên quan đến hoạt động tuyên truyền, lôi kéo thành lập “Nhà nước Mông”.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên biên giới: Các cơ quan, đơn vị trong BDBP tỉnh đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, đẩy mạnh công tác nắm tình hình nội, ngoại biên. Kết quả, từ năm 2004 đến tháng 9/2022 các đơn vị trong BDBP tỉnh đã xác lập, tổ chức đấu tranh, kết thúc thắng lợi 30 chuyên án; bắt giữ, khởi tố 45 vụ/64 đối tượng, giải cứu 14 nạn nhân, tang vật thu giữ 2,718 kg Heroin; 2,902 kg thuốc phiện; 174.386 viên ma túy tổng hợp; 02 xe ô tô, 15 xe máy, 20 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 9.780.000 VNĐ, 193 NDT. Về các vụ án hình sự: Bắt, khởi tố: 590 vụ/754 đối tượng, về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3,123 kg Heroin; 21,839 kg thuốc phiện; 3.950 viên ma túy tổng hợp; 291.136.000 VNĐ;

15.856 NDT; 116 xe máy; 96 điện thoại di động; 08 kg thuốc nổ; 19 khẩu súng tự chế; 02 kg thuốc súng; 07 kg bi đạn súng kíp; 53 hạt nổ súng kíp; phá nhỏ 8.081 m² diện tích trồng cây thuốc phiện; 25 bộ bàn đèn; 07 cân tiêu ly. Đối với tội phạm mua bán người: Bắt, khởi tố 30 vụ/37 đối tượng (giải cứu 41 nạn nhân). Về xử phạt vi phạm hành chính: Phát hiện, xử lý 41 vụ/53 đối tượng, về hành vi trộm cắp tài sản, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền: 128.250.000VNĐ, tịch thu tang vật bán đấu giá 30 kg con Rết khô/19.940.000VNĐ, thu nộp ngân sách Nhà nước 148.190.000 VNĐ và Bắt, xử lý 10 vụ/20 đối tượng, vận chuyển 86,7 kg pháo các loại, 8.100 NDT giả. Phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh kết thúc 76 vụ/91 đối tượng. Tang vật thu giữ 14,61 kg Heroin; 1,101 kg thuốc phiện, 97,17 gam hồng phiến; 193 viên ma túy tổng hợp, 09 viên đạn K56; 01 khẩu tự chế, 04 xe máy, 23.260.000 VNĐ, 12.113 NDT. Triệt phá 05 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đây mạnh công tác Vận động quần chúng, tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu ban hành các kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ ở các xã biên giới. Tích cực, chủ động thực hiện tốt nội dung củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới, tập trung trọng điểm ở các xã yếu, kém là xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ; xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Các đồn Biên phòng đã tham mưu giúp địa phương thành lập mới 01 đảng bộ, 31 chi bộ, xóa nhiều bản trắng không có đảng viên, củng cố 04 đảng bộ, 61 chi bộ từ yếu kém vươn lên trung bình và khá; tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Kiện toàn, củng cố hoạt động 03 UBND xã, 13 ban công an, 12 ban xã đội, 18 đội dân phòng, 17 đơn vị dân quân, 11 ban, 41 tổ MTTQ, 52 ban cán sự bản, 41 chi đoàn thanh niên, 14 chi hội phụ nữ, 23 chi hội nông dân, 11 chi hội cựu chiến binh, 15 chi hội chữ thập đỏ, bồi dưỡng kết nạp 94 đảng viên, đề xuất, bổ sung, thay thế 37 cán bộ cấp xã ... Thực hiện chương trình phối hợp với huyện ủy 4 huyện biên giới, Đảng ủy BDBP tỉnh đã giới thiệu 04 đồng chí tham gia cấp ủy 04 huyện biên giới, 20 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, trong đó (Bí thư Đảng ủy 02 đồng chí; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 11 đồng chí; Phó Bí thư Đảng ủy 07 đồng chí); 02 đồng chí cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; các đồn Biên phòng đã giới thiệu 108 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 108 bản; phân công 298 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 1.720 hộ gia đình/ 8.260 khẩu ở khu vực biên giới.

Thực hiện phong trào tự quản đường biên, mốc giới, an ninh trật tự bản: Trên cơ sở Chỉ thị 34/CT-BTL BDBP ngày 24/6/2003 của Bộ Tư lệnh BDBP về tổ chức "Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm bản khu vực biên giới", Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 10/2006 ngày 19/9/2006 về "Tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an toàn, an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia". Đặc biệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các

đồn Biên phòng tham mưu cho địa phương ra quyết định thành lập 52 nhóm hộ/635 hộ/1.168 cá nhân đăng ký tự quản 223,189 km đường biên, 77 cột mốc và 02 công trình biên giới; thành lập 211 tổ tự quản an ninh bản/1.090 thành viên; quá trình triển khai thực hiện phong trào quần chúng Nhân dân đã có nhận thức đầy đủ hơn trong việc thực hiện các Hiệp định, quy chế biên giới, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ tích cực tham gia cùng BDBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương: BDBP tỉnh đã tổ chức lực lượng hành quân giã ngoại vận động quần chúng và trực tiếp trồng 41,98 ha cây cao su; tu sửa, mở rộng đường giao thông dân sinh, khai thông mương dẫn nước ở địa bàn các xã biên giới, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tham mưu cho địa phương có kế hoạch di chuyển các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở ra khỏi vùng nguy hiểm. Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Từ năm 2004 đến nay BDBP tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân di dời khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở ở xã Tung Qua Lìn (Phong Thổ), Pa Vệ Sủ (Mường Tè), Nậm Ban (Sìn Hồ) và giúp hàng trăm hộ dân ở xã Vàng Ma Chải, Ma Ly Pho, Pa Vây Sủ (Phong Thổ), Pa Ủ, Ka Lăng (Mường Tè) dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả do gió lốc gây ra với hàng ngàn ngày công và hỗ trợ nhiều đồ dùng, lương thực phẩm trị giá hàng tỉ đồng.

Triển khai Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BDBP và Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức: Trong những năm qua, lực lượng BDBP tỉnh đã giúp đỡ xây dựng 173 ngôi nhà Đại đoàn kết và 41 công trình dân sinh cho đồng bào ở 22 xã biên giới với số tiền hỗ trợ của Nhà nước qua chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo và kêu gọi từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ BDBP trị giá 13,5 tỷ đồng, tham mưu cho địa phương sắp xếp lại dân cư, vận động Nhân dân định canh định cư tập trung như bản Hà Xi, Mu Chi, Tân Biên (xã Pa Ủ); bản Là Si (xã Ka Lăng và Thu Lũm). Từ năm 2014 đến 2016 thực hiện Chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” BDBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ trong BDBP tỉnh mua 600 sim Viettel; phối hợp với Viettel chi nhánh Lai Châu tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành tỉnh Lai Châu tổ chức trao tặng 1.126 con bò giống cho 1.126 hộ nghèo ở 04 huyện biên giới với tổng trị giá 17,453 tỷ đồng. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án 245 (Quyết định 245/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè); Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã điều động tăng cường 65 đồng chí tham gia thực hiện Đề án; khối lượng công việc lớn, thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, phần lớn là vận chuyển bộ, lực lượng BDBP tỉnh đã tham gia đóng góp 3.893 ngày công lao động, sau 3 tháng thi công đã bàn giao 108 ngôi nhà cho người dân đưa vào sử dụng.

Tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến

tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh BDBP phát động, BDBP tỉnh đã phát động mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi thủ trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh nhận đỡ đầu 02 cháu học sinh ở khu vực biên giới, đến nay các cơ quan, đơn vị BDBP tỉnh đang nhận đỡ đầu 55 cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, số tiền hỗ trợ hằng tháng là 500.000đ - 1.000.000đ/cháu. Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” BDBP tỉnh nhận nuôi 07 cháu tại các đồn Biên phòng Ka Lăng, Thu Lũm, Pa Ủ, Sin Suối Hồ là con em đồng bào dân tộc Hà Nhì, La Hủ, Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn 2021 - 2030”, BDBP tỉnh đã lựa chọn, hỗ trợ 230 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Ngoài ra còn triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phong trào “Cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; các mô hình “Kết nghĩa Đồn - Trạm biên giới bình yên”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Tay kéo biên phòng” và nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BDBP tỉnh, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, các văn bản hướng dẫn công tác chuyên ngành của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với thực hiện phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và thực hiện “Tiêu chí công tác Hậu cần, Tài chính trong các cơ quan, đơn vị BDBP” và Cuộc vận động 50. Từ năm 2004 đến nay Bộ Quốc phòng đầu tư 794.002.036.000 đồng triển khai xây dựng các công trình nhà tạm Sở Chỉ huy (khi mới tách tỉnh 2004), xây mới Cơ quan Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng, Hua Bum, Huổi Luông, Ka Lăng, Pa Tần, Sỉ Lờ Lầu, Thu Lũm, Pa Vây Sứ, Pa Ủ, Mù Cả, Sin Suối Hồ, Vàng Ma Chải, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Nhà khách gia đình quân nhân, Nhà thi đấu cầu lông, Ga ra xe tải, hàng rào, doanh cụ (cơ quan Bộ Chỉ huy), 01 trạm, 2 điểm gặp gỡ, Hướng Mường Tè, Khu tăng gia sản xuất tập trung, Nhà văn hóa hữu nghị Việt Trung bản Pô Tô, xã Huổi Luông, Trung tâm giao lưu văn hóa du lịch và giới thiệu sản phẩm Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ. Bên cạnh đó Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ 52.080.000.000 đồng để xây dựng các hạng mục, công trình: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu U Ma Tu Khoàng, đầu tư xây dựng, nâng cấp 05 trụ sở đồn Biên phòng và các trạm, tổ công tác Biên phòng tuyến Phong Thổ, cải tạo, nâng cấp 06 đồn Biên phòng tuyến Mường Tè, Nậm Nhùn; sửa chữa hướng Mường Tè, cải tạo sửa chữa nâng cấp một số hạng mục Sở Chỉ huy BDBP tỉnh...

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19: Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ

đạo quyết liệt, triển khai mọi biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, coi đây là nhiệm vụ “chiến đấu thời bình” kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch; đồng thời tiếp nhận, xử lý 1084 văn bản của cấp trên, ban hành 367 văn bản báo cáo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng thành lập, duy trì 69 tổ/256 đồng chí, trong đó 46 tổ cố định, 23 tổ lưu động, cán bộ, chiến sĩ BĐBP 202 đồng chí, lực lượng khác 45 đồng chí (đến tháng 9/2022, cắt giảm duy trì 21 tổ/87 đồng chí) tiến hành kiểm soát chặt chẽ đường mòn, các điểm có thể qua lại được trên biên giới ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan qua biên giới. Kết quả các đơn vị Biên phòng đã phát hiện, thu dung, đưa 1.690 trường hợp vào khu cách ly để theo dõi; phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 271 vụ/924 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép; 49 vụ/706 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả; đã thể hiện vai trò lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

II. TRUYỀN THỐNG VỀ VANG CỦA BĐBP TỈNH LAI CHÂU

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu đã kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống về vang của Bộ đội Cụ Hồ và BĐBP anh hùng xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của BĐBP tỉnh Lai Châu đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống

Trong những năm qua, cùng với lực lượng BĐBP cả nước, BĐBP tỉnh Lai Châu luôn lấy mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc làm lý tưởng và mục tiêu phấn đấu; lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi thời kỳ. Lớplớpcánbộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí "Quyết chiến, quyết thắng", đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ biên giới, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ xung phong lên biên giới công tác, coi "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" của mình, tình nguyện gắn bó cả cuộc đời với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã dũng cảm hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới, trong đấu tranh chống các loại tội phạm, giúp đỡ Nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; trong chiến đấu, công tác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lai Châu luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, được đồng bào các dân tộc trên biên giới thương yêu, đùm bọc.

2. Cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, quyết thắng mọi kẻ thù và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của Tổ quốc diễn ra hết sức cam go, quyết liệt và phức tạp; cán bộ, chiến sĩ BDBP thường xuyên hoạt động độc lập, phân tán nhỏ lẻ ở những nơi khó khăn, gian khổ; trực tiếp tiếp xúc với các tầng lớp Nhân dân, gồm nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau; các phần tử phản động, các loại tội phạm nguy hiểm ở trong và ngoài nước có nhiều thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh Lai Châu vẫn luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; tích cực chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, tìm ra những giải pháp xử lý tối ưu, phù hợp với biên chế, trang bị, hoàn cảnh và điều kiện thực tế của đơn vị, áp dụng các đối sách nghiệp vụ phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; sử dụng linh hoạt các biện pháp và hình thức đấu tranh chính trị, vũ trang, nghiệp vụ và đối ngoại tạo ra sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

3. Gắn bó máu thịt với Nhân dân; đoàn kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh Lai Châu luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới; luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang ánh sáng văn hóa của Đảng tới các bản, đến những nơi vùng sâu xa, khó khăn nhất của tỉnh; một lòng, một dạ vì dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; nêu cao bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xóa mù chữ; ổn định đời sống Nhân dân; hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn in đậm trong lòng Nhân dân các dân tộc vùng biên giới và được Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình như con em ruột thịt, tạo nên sức mạnh to lớn, giúp BDBP tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

4. Đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, thực hiện "Liêm, chính, kiệm, cần", xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh

Được rèn luyện, thử thách trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, BDBP tỉnh Lai Châu đã sớm hình thành tinh thần đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà, cùng nhau thực hiện "Liêm, chính, kiệm, cần" xây dựng lực lượng; đó chính là yếu tố tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần trong chiến đấu, công tác và đã trở thành nét đẹp truyền thống quý báu của BDBP tỉnh ngay từ những ngày đầu thành lập lực lượng.

Ngày nay, trước những khó khăn, thử thách phức tạp của môi trường xã hội, dù đóng quân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn, đời sống sinh hoạt còn thiếu thốn nhiều mặt, nhưng cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh đã giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; luôn vững vàng nơi tuyến đầu, kề vai sát cánh, trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, lập công tập thể, tạo nên sức mạnh nội lực vượt qua mọi thử thách, hy sinh; chiến đấu và công tác có kỷ luật; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, sử dụng tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật; tích cực tăng gia sản xuất, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

5. Giữ vững đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển

Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trước hết phải giữ được đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước vừa mềm dẻo về phương pháp, vừa kiên quyết giữ vững nguyên tắc luôn trân trọng giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng và tình cảm thiện chí của Nhân dân các nước láng giềng, bạn bè quốc tế, quyết tâm làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; góp phần phục vụ đắc lực đường lối chính sách đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quốc tế mẫu mực, truyền thống của dân tộc và của BDBP anh hùng.

Với những thành tích trong chiến đấu, công tác và xây dựng đơn vị, lực lượng BDBP tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, 07 đơn vị thuộc BDBP tỉnh và 07 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 02 tập thể và 54 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 25 tập thể và 29 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 01 Huy chương vì Hòa bình thế giới; 07 cá nhân được tặng thưởng huy hiệu Bác Hồ; 02 lẵng hoa do Chủ tịch nước trao tặng (Đồn Biên phòng Leng Su Sìn và Sỉ Lò Lầu); hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc và nhiều loại huân, huy chương cao quý khác, hàng trăm lượt tập thể và hàng ngàn lượt cá nhân được Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh BDBP, UBND tỉnh Lai Châu tặng thưởng cờ thi đua, bằng khen. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, hàng năm có hàng chục lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được tặng giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt BDBP tỉnh Lai Châu đã cung cấp và công hiến nhiều cán bộ giỏi, uy tín, tài năng cho Bộ Tư lệnh BDBP, Bộ Quốc phòng như: Đồng chí Thiếu tướng Phạm Hữu Bông -

Nguyên Tư lệnh BDBP, đồng chí Trung tướng Trần Hữu Phúc - Nguyên Cục trưởng Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Phần thứ hai

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 60 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LAI CHÂU ANH HÙNG

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, trong đó Quân đội Nhân dân Việt Nam, BDBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Phát huy kết quả 33 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh lên tầm cao mới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một là, tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nhằm thống nhất nhận thức và hành động; xây dựng lòng yêu nước của mọi người dân; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị đối với đời sống quân, dân biên giới, trách nhiệm đối với công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó BDBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng bản, xã biên giới vững mạnh, làm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới thực sự là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Hai là, tăng cường đoàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa BDBP tỉnh và Nhân dân, giữa BDBP tỉnh và các lực lượng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, vận động mọi người chấp hành tốt các hiệp định, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam; giáo dục cho Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mọi người dân tích cực tham gia cùng BDBP tỉnh trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mở rộng các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng bản, xã, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn... xây dựng thế trận phòng tuyến an ninh Nhân dân vững chắc, tăng cường tổ chức phòng thủ trên các địa bàn trọng điểm, bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ; bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và đập tan mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Trước mắt tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; vận động Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tái mù chữ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới; xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng BDBP tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ba là, không ngừng củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, giáo dục nâng cao dân trí, mỗi người dân biên giới phải nắm vững lịch sử, dấu hiệu đường biên, mốc giới; quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua các hoạt động công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại Nhân dân để duy trì thực hiện và vận động mọi người chấp hành nghiêm luật pháp quốc tế, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, quy chế biên giới mà nước ta đã ký kết với các nước láng giềng...; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ môi trường, tài nguyên... Mọi vấn đề phức tạp xảy ra trên biên giới đều được giải quyết có tình, có lý, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên biên giới, duy trì thực hiện hiệp định, quy chế biên giới cũng như trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đều được phối hợp giải quyết đúng chủ trương đối đẳng, đúng pháp luật; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lực lượng tham gia xây dựng biên giới vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương

Tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cụ thể hoá các chủ trương, chính sách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và bảo vệ biên giới thành các nội dung, chương trình và có giải pháp, bước đi phù hợp. Đồng thời, phải phát huy được vai trò trách nhiệm của toàn xã hội, của tuyến sau hướng về biên giới trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân với các phong trào chính trị, xã hội sâu rộng, sinh động; qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước tăng cường đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân.

Phát huy tốt vai trò các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị hành chính và các doanh nghiệp thường xuyên có các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân hướng về biên giới; tổ chức kết nghĩa với các xã, biên giới, các đơn vị biên phòng; tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu của BĐBP; vận động các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội cho đồng bào nơi biên giới và tạo điều kiện hỗ trợ động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, Làm tốt công tác khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các địa phương kịp thời, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có công lao, thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, sáng tạo, tự lực tự cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng truyền thống vẻ vang của BĐBP tỉnh. Đó là tài sản tinh thần vô cùng quý báu đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dày công vun đắp. Tự hào về truyền thống BĐBP tỉnh anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận rõ trách nhiệm và vinh dự, tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao Ngày Biên phòng toàn dân xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

PHỤ LỤC

I. CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

1. Đoàn CANDVT số 5 (nay là Đoàn Biên phòng Leng Su Sìn)

Ngày tuyên dương: 03/3/1973

2. Đoàn CANDVT số 13 (nay là Đoàn Biên phòng Mường Mươn)

Ngày tuyên dương: 31/10/1978

3. Đoàn CANDVT số 15 (nay là Đoàn Biên phòng Tây Trang)

Ngày tuyên dương: 31/12/1973

4. Đại đội 2 CANDVT (nay là Đại đội 5 cơ động) Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh Lai Châu

Ngày tuyên dương: 31/10/1978

5. Lực lượng CANDVT Lai Châu (nay là BĐBP tỉnh Lai Châu)

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

6. Đoàn CANDVT số 1 (nay là Đoàn Biên phòng Sì Lờ Lầu)

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

7. Đoàn CANDVT số 33 (nay là Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng)

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

II. CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

1. Liệt sỹ Trần Văn Thọ, dân tộc Kinh

Quê: Xã Nỗ Lục, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ngày tuyên dương: 01/01/1967

2. Liệt sỹ Quàng Văn Liễn, dân tộc Khơ Mú

Quê: Xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngày tuyên dương: 25/8/1970

3. Liệt sỹ Nguyễn Vũ Tráng, dân tộc Kinh

Quê: Xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

4. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hiền, dân tộc Kinh

Quê: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

5. Đồng chí Lừ A Phừ

Quê: Xã Tả Phình, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (nay là xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

6. Đồng chí Tao Văn Tem, dân tộc Thái

Quê: Xã Chà Tở, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Ngày tuyên dương: 19/12/1979

7. Đồng chí Tòng Văn Kim, dân tộc Thái

Quê: Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngày tuyên dương: 19/12/1979.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. *Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (07/02/1963 - 07/02/2023)!*
2. *Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (07/02/1963 - 07/02/2022)!*
3. *Tất cả vì mục tiêu xây dựng Lai Châu chính trị ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia!*
4. *Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới!*
5. *Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!*
6. *Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại!*
7. *Phát huy truyền thống Anh hùng, quyết tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”!*
8. *Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*
9. *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*
10. *Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*
11. *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*